



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๘๐๕ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประจำปีศูนย์การศึกษา

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต กรอ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของศูนย์การศึกษา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติ ของผู้กู้ยืมเงิน จึงกำหนดการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมเงิน ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ดังนี้

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ ๒-๕ กยศ. และ กรอ.
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ - ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ ๑ ผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ ๑-๕
กยศ. และกรอ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประจำปีศูนย์การศึกษา ดังนี้

กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรางกุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	กรรมการ
นางบสบง	เลิศรังษี	กรรมการ

หน้าที่ กำหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืม ให้คำปรึกษา และตัดสินใจปัญหาในการพิจารณาเลือกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ

กรรมการสัมภาษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรอธิวาส	กรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	กรรมการ
นายอุดมศักดิ์	ผ่องศรี	กรรมการ
นางสาวปราณี	พุ่มพวง	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิมพันธ์	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ

นายพฤทธิ	เด่นโกวิท	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวบุญยง	สุธีพันธุ์วัตร	กรรมการ
นายศุภสิทธิ์	ศรีเฉลียว	กรรมการ

หน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์พิจารณาผู้มีคุณสมบัติได้รับการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืม

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางภัททิยา	พานิชเจริญ	กรรมการ

หน้าที่ เบิก จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน ประจำสถานศึกษา

กรรมการฝ่ายยานพาหนะ

นางสาวอนงค์ทิพย์	โตวานิชกุล	ประธาน
พนักงานขับรถยนต์		กรรมการ
นายไพฑูรย์	จันทมาลา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดหา และควบคุมยานพาหนะเดินทางไป-กลับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและศูนย์การศึกษา

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ พลเดช)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม